

Tiến trình xây cất chùa Khánh Anh mới

Hoàn tất trong năm 2012

Vào ngày chủ nhật 4/3/12 vừa qua, tại chùa Khánh Anh Bagneux đã diễn ra một phiên họp với những mục đích như sau : **tổng kết liên hoan đêm Đại nhạc hội mừng xuân Nhâm Thìn** (tổ chức tại Villabé ngày 11/2/12); chuẩn bị **Đại lễ Phật Đản 6/5/2012** tại chùa mới ở Evry và nghe qua **dự án hoàn tất công trình xây cất chùa Khánh Anh tại Evry và cuối năm 2012.**

Số là trước đây, trong một buổi gặp gỡ chánh quyền địa phương Evry, họ có hỏi thăm chương trình xây cất ngôi chùa Evry chừng nào hoàn tất, vì họ thấy kéo dài khá lâu. Lúc đó mình cũng thấy e ngại, nên nói "**đại**" một thời gian nào đó cho "**yên**". Nào ngờ "**mở miệng mắc quai**", đã hứa thì phải thực hiện cho được mới là "**phải phép**". Lúc đó có "**hứa**" là cuối năm 2012 sẽ hoàn tất.

Bởi vậy, năm nay là 2012 rồi, mình phải cố gắng làm thế nào cho suông sẻ với lời hứa nêu trên. Và lại công trình xây dựng ngôi chùa Evry cũng đã "**kéo**" hơn 15 năm rồi, nếu kể từ ngày đặt viên đá đầu tiên (16/9/1995).

Những công trình còn lại

Vào giai đoạn chót, như chư Tôn đức và quý vị đã biết qua các bản tin trước đây, những công trình còn lại cho giai đoạn chót gồm có : **điện, gaz, cửa** (gồm 2 thứ cửa sổ và cửa lớn) và bên ngoài còn : **hàng rào, cổng Tam quan và parking.** Hiện tại, điện đã vào và được thiết kế gần như **80%** kể từ bắt đầu thực hiện với công ty **Olivelec** vào tháng 10/2010, tính đến nay (tháng 3/2012) chi phí cho phần điện này vào khoảng **300 ngàn Euros**, chỉ còn lại 1 phần nhỏ nữa là dứt điểm.

Gaz đã bắt đầu

Gaz đây là gaz thành phố, tức **gaz de ville**, đã được dẫn từ khu chung cư bên kia parking vào đến chùa qua 1 compteur gần bờ rào. Hiện tại gaz đã đưa vào nhà bếp để có thể nấu nướng ngay trong dịp Phật Đản năm nay. Còn phần gaz để sưởi đang nghiên cứu để đặt các Radiateur trên Chánh điện, trong

giảng đường... Dự án này đang còn bỏ túc các chi tiết cụ thể. Và nghe đâu dự chi của phần gaz, kể cả bếp và lò sưởi, chi phí cũng xấp xỉ với các dự án trước, tức vào khoảng **300 ngàn Euros** nữa. Hiện tại mới đóng phần đầu chừng **5 ngàn Euros** để đưa ống dẫn gaz vào lãnh vực của mình.

Cửa sổ và cửa lớn

Trong khi điện và gaz mới được phân nửa, thì cửa sổ và cửa lớn cũng chỉ thực hiện được chừng 50%. Có nghĩa là phần cửa sổ đã hoàn tất, nhưng cửa lớn thì chưa bắt đầu.

Tất cả cửa sổ lớn nhỏ khoảng chừng **150 bộ** đặt ở ngoại quốc đem về và đã lắp vào các ô cửa sổ đang chờ trống từ tầng 5 trở xuống. Tất cả cửa sổ đều là cửa kiếng 2 mặt (*double-vitrage*). Chi phí khoảng **130 ngàn Euros**. Hiện còn thiếu là cửa ra vào lớn và nhỏ.

Theo ban kiểm soát kỹ thuật và an toàn sinh hoạt (*Véritas*) thì cửa lớn của chúng ta phải thuộc loại chống lửa (*coupe-feu*) kéo dài 2 giờ và cửa phải được làm tại Pháp mới đủ tiêu chuẩn an toàn (?) Mà ai ai trong chúng ta cũng đều biết rằng : cái gì làm ở Pháp đều có giá "**bén nhọn**" như kim cương chém đứt tất cả các thứ khác. Chi phí cho **95 bộ cửa lớn** đủ loại (*double-vitrage*) kể cả chi phí gắn vào khung, sơ khởi cho thấy con số gần **295 ngàn Euros**. Chưa biết từ đây đến khi thực hiện có gặp được cơ may nào không ? Nếu không, cũng phải đành chấp nhận. Vì nếu không thông qua được cái khoảng này thì chưa có giấy phép hoạt động chánh thức của một ngôi chùa. Nam mô tiêu tai giảng kiết tường bồ tát.

Tường rào và cổng Tam quan

Phần còn lại xung quanh là : tường rào và cổng tam quan. Phần này đã có trong dự án nhưng ít khi nhắc tới, vì các phần khác bên trong, quan trọng hơn, mà chưa hoàn tất thì đâu dám nói đến phần xung quanh bên ngoài.

Bây giờ điện gaz và cửa lớn, cửa sổ, nếu đã hoàn tất thì bờ rào và cổng tam quan mới lên tiếng đòi

hỏi. chi phí cho 2 khoảng này cũng "**xêm xêm**" hơn **100 ngàn Euros**. Chính về thế mà chưa dám nêu ra.

Parking đậu xe

Dĩ nhiên, nơi sinh hoạt cộng đồng nào cũng bắt buộc phải có chỗ đậu xe, Chùa Evry, theo bản đồ xây cất, đã có 2 tầng hầm để đậu xe. Nhưng cũng phải thêm 1 phần bên ngoài nữa. Kinh nghiệm cho thấy mỗi kỳ lễ (*Phật Đản hay Com xā hội*), xe phải đậu từ trong chùa ra đến tận gần nhà **ga Bras de Fer**. Đó là khi chùa chưa hoàn tất. Chứ một khi đã vào đoạn kết thúc thì Parking đâu phải ra đó. Có nghĩa là 2 tầng hầm (*sous-sol 1 và 2*) phải tráng xi-măng và gạch ô theo kiểu Parking. Và ngoài ra, còn dự định xin thêm bên ngoài 1 Parking bổ túc vì không đủ chỗ. Và như thế, chi phí cứ tuần tự "**bò**" lên cho đến khoảng **15 triệu Euros** là cái chắc. Hiện nay vào cuối tháng 3/2012, số chi đã ghi tới con số là **13 triệu 434 ngàn Euros** rồi. Từ đây đến lúc hoàn thành công trình xây cất, với các khoảng đã nêu trên, ít nhất cũng phải "**cúng**" vào **khoảng một triệu rưỡi euros** nữa. Đó là ước tính còn thực tế thì có thể khác hơn. Kính trình chư Tôn đức và quý vị Phật tử xa gần liễu tri và xin gia tâm cầu nguyện cho. A Di Đà Phật.

Hội thiện khan hiếm

Như từ trước đến nay, chi phí xây cất chùa mới Evry trước tiên là do sự **cúng dường của chư Tôn đức tăng ni và bà con Phật tử xa gần** góp phần đa thiếu hơn 15 năm qua. Ngoài phần cúng dường này đó là công quả gây quỹ, qua các phần **tổ chức văn nghệ, com xā hội, bán thực phẩm, xổ số...** Sau cùng đó là phần **Hội thiện** tức cho chùa mượn không lời để xây cất, trong một thời gian không nhất định, hoặc ngắn hạn hoặc dài hạn. Chính nhờ phần hội thiện này mà trong thời gian qua đã giải quyết được những giai đoạn khó khăn cấp bách nhất trong khi quỹ xây cất đã cạn kiệt. Nếu không có khoản hội thiện này "**cứu khó cứu nạn**" thì phải nói là đại chí nguy không biết kêu cứu vào đâu.

Nhưng mấy lúc gần đây, kinh tế mọi nơi, gặp phải khó khăn, nhiều

vị cần chi tiêu, giải quyết gấp rút cho gia đình hay việc làm nên đã xin hoàn lại hội thiện. Bởi vậy nhà chùa phải chạy hết tốc lực trả lại như đã hứa "***lúc nào cần thiết thì cho biết***".

Nên có lúc như hiện nay, phần trả ra nhiều hơn số cho mượn vào. Cụ thể trong **3 tháng 1,2,3/2012**, phần trả hội thiện tất cả là **58.000€**. Còn phần nhận vào trong 3 tháng là **40.000€**. Thế là "***cán cân thu chi***" của hội thiện đã thâm thủng quá nặng thì lấy đâu mà cứu nguy cho tình hình xây cất sẽ hoàn tất trong năm nay. Bởi vậy mà lời kêu cứu, bản tin nào cũng vang lên, nhưng lần này lại vng lên một cách thống thiết và cấp bách hơn lúc nào hết.

Ân nhân đầu năm 2012

Dưới đây là phương danh quý vị ân nhân cho mượn hội thiện trong 3 tháng đầu năm vừa qua :

Pt Ân danh (Paris)	25.000€
Pt Đỗ Ngọc Xuân	5.000€
Pt Diệu Xuân	3.000€
Pt Ng Đắc Thanh Thủy	5.000€
Pt Nguyễn văn Thạch	2.000€

Hoàn trả Hội thiện

Trong 3 tháng qua, từ chùa đã hoàn trả lại cho bà con xa gần khi gặp phải nhu cầu cần thiết :

Tháng 1/12 :	9.200€
Tháng 2/12 :	18.900€
Tháng 3/12 :	29.900€

Kính mong quý vị đã cho mượn hội thiện, sau khi được hoàn trả, và hiện nay, có điều kiện, xin mời tiếp tục trở lại cho đến ngày hoàn tất công trình. Những vị nào chưa một lần cho mượn hội thiện, thì nay là cơ hội rất cần kiếp và đúng lúc cho chùa mượn để kịp thời hoàn tất công trình đã dự định trong năm nay. Công đức này thật là vô lượng vô biên không làm sao diễn tả được. Nam Mô Công đức lâm Bồ tát Ma ha tát.

TIN TỨC

Một trong những thời sự nóng bỏng hiện nay trên thế giới, đó là những sự kiện tự thiêu của các Tu sĩ và Phật tử Tây Tạng để phản đối chánh sách tiêu diệt văn hóa Tây Tạng của chánh quyền Trung Quốc.

Chỉ trong vòng mấy tháng đầu năm nay mà đã có tới gần **30 trường hợp Tu sĩ và Phật tử Tây tạng tự thiêu**, trong số này có trên **20 nhà Sư, Ni cô**, hầu hết đều tuổi trẻ (**18 đến 20 tuổi**) và hầu hết đều ở các tỉnh của Trung quốc giáp ranh với Tây Tạng như **Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên**. Trong số các vụ tự thiêu, có 22 trường hợp được xác nhận là đã qua đời. Còn nhục thân của những vị này được chôn vùi hay vất bỏ đi đâu thì không ai được biết.

Trường hợp gần đây nhất là **cô Tsering Kyi, 20 tuổi** đã tự thiêu để phản đối chính phủ Trung quốc đã áp dụng dùng chữ Hoa làm chuyển ngữ thay thế tiếng Tây Tạng trong một trường Trung học của Tây Tạng ở tỉnh **Cam Túc**, một tỉnh có nhiều cộng đồng Tây Tạng sát biên giới với Trung Hoa.

Nói vắn tắt, đó là dấu hiệu tiêu diệt chánh thức văn hóa Tây Tạng và từ đó đánh xa hơn về Tôn Giáo và các sinh hoạt truyền thống khác. Thế giới đã lên tiếng phản đối. Các cộng đồng Tây Tạng ở nước ngoài đã tổ chức xuống đường. Các tổ chức nhân quyền, nhân đạo đều đưa ra những nhận định nghiêm khắc về chánh sách thâm hiểm của bá quyền Trung quốc nhằm tiêu diệt nền tảng văn hóa của dân tộc Tây Tạng.

Những sự kiện này làm cho người Phật tử Việt Nam liên tưởng đến hình ảnh các cuộc tự thiêu của các Tăng sĩ Việt Nam vào thời điểm 1963 mà nổi bật nhất là ngọn lửa của Bồ tát Quảng Đức. Ngày nay đến lượt các tu sĩ và Phật tử Tây Tạng. Hai hình ảnh xảy ra gần giống nhau nhưng 2 bối cảnh thế giới khác nhau và nhất là thế lực đàn áp tiêu diệt tỏ ra quá sức thâm độc và tàn bạo hơn bao giờ hết.

Đại nhạc hội mừng Xuân Nhâm Thìn

Vào đầu năm nay (2012) thị xã Villabé (*bên cạnh Evry*) có thiện chí cho mượn Salle de Fête của thành phố này làm 1 đêm nhạc hội mừng xuân Nhâm Thìn. Ban văn hóa chùa Khánh Anh đã đứng ra tổ chức một đêm văn nghệ vào tối thứ bảy **11/2/2012**, trước là mừng xuân và sau để gây thêm quỹ hoàn tất công trình xây cất chùa Khánh Anh mới trong năm 2012.

Nhưng rủi thay, thời tiết đặc biệt của những ngày đầu xuân năm nay, khắp cả Âu châu đều nằm trong

vùng giá lạnh, từ 10 đến 20 độ âm, lại thêm trùng với một vài tổ chức văn nghệ khác. Do đó mà kết quả thu thập không được như ý muốn.

Tuy nhiên các ban làm việc công quả hết sức năng nổ hoạt bát. Nhất là các ban trật tự, tiếp tân, văn nghệ, ẩm thực. Có ca sĩ mời từ Hoa kỳ đến. Nhưng ban văn nghệ "***cây nhà lá vườn***" cũng đâu thua kém ai. Các vị hảo tâm bán vé, bảo trợ tặng quà xỏ số hết sức rộng rãi. Đặc biệt hơn hết là 1 phái đoàn từ Nauy sang yểm trợ. Trong đoàn có mang theo 1 chuyên viên xỏ số lô tô, làm luôn 3 màn hết sức sôi nổi, bà con không bao giờ quên được.

Nhưng như trên đã nói, vì thời tiết không thuận lợi và trùng hợp với nhiều tổ chức khác, nên kết quả thu hoạch không được như dự tính. Bản báo cáo tài chánh trong buổi họp tổng kết liên hoan ngày **4/3/2012 tại chùa Khánh Anh Bagneux** cho biết còn lại cúng vào quỹ xây cất chùa là: **12.533€**.

Hội nghị còn hẹn một kỳ tổ chức khác sẽ được nghiên cứu và thông báo sau. Xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ nhiệt tình của bà con Phật tử xa gần.

Hành hương Úc châu 2012

Như đã loan báo trong Bản tin Khánh Anh trước đây sau **lễ Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư năm 2011**, tại Lyon (*Pháp quốc*) GHPGVNTN Âu Châu sẽ tổ chức 1 phái đoàn hành hương sang Úc để dự **lễ Hiệp Kỳ** chư tổ năm **2012**, tức Ngày Về Nguồn lần thứ 6 sẽ được tổ chức lần đầu tiên ở Úc Châu vào những ngày **16,17,18 tháng 11/2012 tại chùa Pháp Hoa**, thành phố **Adelaide**, tiểu bang Nam Úc.

Phái đoàn sẽ khởi hành từ Âu Châu ngày 12/11/2012 và trở về ngày 25/11/2012, vị chi 2 tuần, vừa dự lễ vừa thăm viếng danh lam thắng cảnh cũng như sinh hoạt Phật sự của chư Tăng ni và bà con Phật tử Việt Nam tại Úc.

Lịch trình và chi phí cho cuộc hành hương này, xin xem lá thư thứ nhất về chuyến hành hương Úc châu có đăng trong Bản tin kỳ này sẽ rõ. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về **chùa Khánh Anh (Pháp)**,

tel : **0146558444**

E-mail : **khanhanh@free.fr**

thichquangdao@khanhanh.fr.

(trích trong **Bản tin Khánh Anh 4/2012**)